



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๖๓๒
ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๑๐๗๙ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอแจ้งการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ที่ ๑๒ สาขากระบี่

เรียน ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่

ตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๕๙๑ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖
เรื่อง แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส่ง
สำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๑๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่สำนักแผนงาน
และสารสนเทศดำเนินการตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมแผนการติดตามและประเมินผล ฯ ๒๕๖๖ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ/กิจกรรมให้ความร่วมมือ อำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมข้อมูล
และนำคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานส่วนกลางลงพื้นที่ปฏิบัติงานด้วย นั้น

สำนักแผนงานและสารสนเทศขอเรียนว่า เพื่อให้รับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
และปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลต่อการนำโครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
ในแผนการติดตาม ฯ จึงได้กำหนดลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒
สาขากระบี่ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

๑. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้
๒. กิจกรรมโครงการการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมันออกจากพื้นที่ที่หมดอายุให้เข้าทำ
ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและไม่มีการต่ออายุขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ
๓. กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ

สำนักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้ว เพื่อให้การลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า
ผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และสำนัก
เศรษฐกิจการป่าไม้ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงพื้นที่เพื่อร่วมติดตามผลการดำเนินงาน ฯ ในกิจกรรม
ที่หน่วยงานของท่านรับผิดชอบ สำหรับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่ เพื่อโปรดทราบและ
พิจารณาดำเนินการดังนี้

๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกิจกรรมข้างต้น จัดทำข้อมูลตามแบบติดตาม
ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้เป็นข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ซึ่งสามารถ
ศึกษาการจัดทำข้อมูลได้จากคำอธิบายและตัวอย่างประกอบการจัดทำแบบติดตามผล ฯ (เอกสาร ๒)
๒. จัดเตรียมการประชุมนำเสนอการดำเนินงานในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และมอบหมาย
เจ้าหน้าที่นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงตามกำหนดการ (เอกสาร ๑)

ในการนี้...

ในการนี้ ขอได้โปรดจัดส่งข้อมูลตามแบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบระหว่างปี เป็นการล่วงหน้าผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rfd_me@hotmail.com หรือผ่าน LINE Application “เครือข่ายติดตามและประเมินผล สผส.” ภายในวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และจัดส่งในรูปแบบหนังสือราชการ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบติดตามผลการดำเนินงาน ฯ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> หมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ “ขอแจ้งการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ ท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่” หรือตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา



(นายมานัส ปานมน)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ



แบบติดตาม
ผลการดำเนินงาน ฯ
และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง